

บุห์เลอร์ กรุ๊ป โชว์นวัตกรรมสุดล้ำเขย่าวงการ ปศุสัตว์ในงาน VIV ASIA 2017

บุห์เลอร์ กรุ๊ป (Buhler Group) คือผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ระดับโลก

VIV ASIA 2017 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำครบวงจร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-17 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

บุห์เลอร์ กรุ๊ป มีประวัติยาวนานกว่า 150 ปี และดำเนินงานในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก บริษัทเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหารและเมล็ดพืช โดยเมล็ดข้าวสาลีราว 65% ของทั่วโลกถูกแปรรูปเป็นแป้งสาลีโดยใช้เครื่องผลิตแป้งของบุห์เลอร์ ขณะเดียวกัน การผลิตและแปรรูปข้าว พาสต้า ซีอกโกแลต และซีเรียลเกือบทั้งหมดทั่วโลก ล้วนใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีของบุห์เลอร์เช่นกัน นอกจากนี้ บุห์เลอร์ กรุ๊ป ยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ แป้ง การคัดแยกเมล็ดข้าว และการขนส่งเมล็ดพืช

ภายในงาน VIV ASIA 2017 บริษัท บุห์เลอร์ (ฉางโจว) แมชชีนเนอรี จำกัด ได้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการนำเสนอเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ AHCE155, เครื่องอัดเม็ด AHPE900, เครื่องคัดแยกสีเมล็ดข้าวโพด Buhler WVD7 และเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพืชแบบตะแกรง Tas152 นอกจากนี้ยังมีการสาธิตระบบควบคุมอัตโนมัติ Buhler WinCos และแม่พิมพ์วงแหวน ring die 900 ด้วย

ภายในงานยังมีการสัมมนาทางเทคโนโลยีระดับมืออาชีพมากมาย โดยผู้เชี่ยวชาญจากบุห์เลอร์ กรุ๊ป ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายระดับสูง 3 รายการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา

สำหรับหัวข้อในการบรรยาย 3 รายการประกอบด้วย โภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยง ความปลอดภัยทางอาหาร และเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานสะอาด โดยผู้เชี่ยวชาญของบุห์เลอร์ กรุ๊ป ได้ร่วมพูดคุยถึงวิธีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ รวมถึงยกระดับความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนนำเสนอโซลูชันพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บุห์เลอร์ กรุ๊ป จัดงานสัมมนาระดับไฮเอนด์ว่าด้วยการผลิตอาหารสัตว์ที่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา บุห์เลอร์ กรุ๊ป ได้จัดงานสัมมนาพิเศษ Southeast Asia Feed Processing Technology Seminar 2017 ที่โรงแรมเซอราตัน โดยมี Mark Ledson กรรมการผู้จัดการบริษัท บุห์เลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นประธาน

ภายในงานมีการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ 5 ท่าน ได้แก่ Dr. Beatrice Conde-Petit ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางอาหารของบุนท์เลอร์ กรุ๊ป, Mr. Urs Wuest ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์น้ำของบุนท์เลอร์, Mr. Romeo Camenisch ผู้อำนวยการฝ่ายขายอาหารสัตว์ประจำเอเชียแปซิฟิก ผู้มีความเข้าใจลึกซึ้งถึงความต้องการของตลาด, Mr. Zhang Chenglin ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องจักรอัตโนมัติประจำเอเชียแปซิฟิก และ Peter D.N. Scott ผู้จัดการฝ่ายขนส่งอาหารประจำภูมิภาคของบุนท์เลอร์ กรุ๊ป

นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคเฉพาะและข้อมูลเชิงลึก ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมงานมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับบุนท์เลอร์ รวมถึงสถานะของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในยุโรป ตลอดจนระบบและเทคโนโลยีล่าสุดในระดับโลก